

## มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29 ในวันที่ 12 เมษายน 2565 จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมตามประกาศของทางราชการ เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยธนาคารจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม จำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุม ตลอดจนจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากอาคารของธนาคาร และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด

เนื่องจากธนาคารมีพื้นที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นค่อนข้างจำกัด ประกอบกับธนาคารมีความจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง และจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุมตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางราชการกำหนด ส่งผลให้ห้องประชุมของธนาคารสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้จำกัด ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมแทน โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะในเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)มายังธนาคารโดยใช้ช่องจดหมายตอบรับที่ธนาคารได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่ต้องติดแสตมป์)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังนางปัทมา ชวลิต ได้ทางอีเมลที่ [patima.chavalit@bangkokbank.com](mailto:patima.chavalit@bangkokbank.com) หรือทางไปรษณีย์มาที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2231-4890 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น รวมทั้งที่อยู่ที่ธนาคารสามารถติดต่อกลับได้ โดยธนาคารจะพิจารณาบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

### **มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุม**

1. ธนาคารมีการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัย โดยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องประชุม 1 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม
2. ก่อนเข้ามาภายในพื้นที่อาคารของธนาคาร ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าอาคาร และต้องผ่านการคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งแสดงข้อมูล/หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบอย่างน้อย 2 เข็ม ของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ และแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ตลอดจนกรอกแบบคัดกรองโรค COVID-19 และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารในกรณีที่ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 มาแสดง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการใช้อาณัติทดสอบ (ATK) ที่ธนาคารจัดเตรียมให้ ก่อนเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในอาคาร

หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก เป็นต้น หรือมีอาการปวดกล้ามเนื้อ หรือปวดศีรษะ ธนาคารขอให้ท่านตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการใช้อาณัติทดสอบ (ATK) ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้

ให้อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผลการตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) ธนาคารขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมในสถานที่ที่ธนาคารจัดไว้ให้ และหากผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อ) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในอาคาร

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าในอาคารได้เนื่องจากเหตุดังกล่าวข้างต้น สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งหากมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมใด สามารถส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารจะพิจารณาคำถามและคำตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

3. ธนาคารเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. โดยธนาคารงดแจกของชำร่วย รวมทั้งงดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อป้องกันการติดโรคจากการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน

4. ธนาคารจำกัดจำนวนคนที่อยู่ในจุดคัดกรองและจุดลงทะเบียนเพื่อมิให้เกิดการแออัด และกำหนดให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่รอเพื่อเข้าไปในจุดคัดกรองและจุดลงทะเบียนต้องมีระยะห่างกัน 1 เมตร โดยการทำเครื่องหมายในพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ รักษาระยะห่างกันตามจุดที่ธนาคารกำหนด

5. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารของธนาคาร

6. ธนาคารได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริการให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในบริเวณจุดคัดกรองจุดลงทะเบียน และภายในห้องประชุม

7. ธนาคารจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1.5 เมตร พร้อมทั้งระบุหมายเลข เมื่อผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับหมายเลขที่นั่ง ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะนั่งตามหมายเลขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวในกรณีที่พบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมติดโรค COVID-19

8. ธนาคารงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เขียนคำถามหรือความคิดเห็นลงในกระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ล่วงหน้า และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมส่งให้แก่ผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ มาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ทางราชการประกาศ/กำหนดเพิ่มเติม